



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 43668

ที่ อว 8392 (7)/

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarship)

เรียน ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarship 2023/2024) สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และค่าใช้จ่ายแรกเข้า ผู้สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย (มีหนังสือเดินทางของประเทศไทย)
2. มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป และมีความรู้ความสามารถโดดเด่นในสายงาน
3. มีศักยภาพความเป็นผู้นำและสามารถแสดงตัวอย่างให้คณะกรรมการเห็นว่าคุณมีประสบการณ์การเป็นผู้นำ
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. มีผลการเรียนและทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับที่ผ่านมาตรฐานการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
6. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใด ๆ จากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน
7. หลังสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยและพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดทุน วิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ <https://cmu.to/OL8Su> และสมัครได้โดยตรงด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจทราบ ทั้งนี้ หากพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ โปรดลงนามในบันทึกแนบท้ายนี้

ไชยปรุษา
(นางสาวชabrina คอนคาส)
นักจัดการงานทั่วไป

ที่ อว 8392 (7)/ว 241

วันที่ 5 ตุลาคม 2565

เรียน (/) เลขานุการคณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/ กอง
(/) เพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรที่
สนใจทราบ

จ.

(นางกัญติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

เรียน ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ณัฐพล แจ็งอักษร)

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาระดับ ป.โท ณ สหราชอาณาจักร Chevening Scholarships ประจำปี
2566-2567 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี ป.ตรี มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
(ต้องมีความรู้ความสามารถโดดเด่นในสายงาน) ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอังกฤษเพื่อศึกษา
ในสหราชอาณาจักรมาก่อน และหากได้รับทุนต้องกลับมาทำนุในประเทศไทย
เป็นเวลา 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และค่าใช้จ่าย
แรกเข้า ฯลฯ รายละเอียดดังแนบ


เห็นควรปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผู้ที่สนใจสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://cmu.to/OL8Su> หรือตาม QR Code ที่ปรากฏ และติดต่อ
ได้โดยตรง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 1 พ.ย. 2565



จรจรี
7 ต.ค. 2565

๗๓.๖ ๖๕

ทราบ ดำเนินการตามเสนอ
ข้อความคำสั่ง (ถ้ามี)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ็งอักษร
(ผู้ช่วยคณบดี)
11 ต.ค. 2565

ทุนการศึกษาซีฟนิ่งประจำปีการศึกษา 2566/67 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึง
1 พฤศจิกายน 2565

จาก:

[สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ](#)

เผยแพร่แล้ว

3 August 2022

อัปเดตล่าสุด

22 August 2022 —



Applications for the UK Government's Chevening Scholarships open 2 August 2022

ทุนการศึกษาซีฟนิ่งประจำปีการศึกษา 2566/67 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึง 1 พฤศจิกายน 2565
สมัครได้ที่ [Chevening.org/apply](https://chevening.org/apply)

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาซีฟนิ่งจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและมีประวัติการศึกษาอันโดดเด่น ทุนซีฟนิ่งให้การสนับสนุนทางการเงินเต็มจำนวนแก่ผู้มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในอนาคต เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร พร้อมโอกาสสัมผัสประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หาไม่ได้ทั่วไปในขณะที่กำลังศึกษาอยู่

ตั้งแต่โครงการทุนซีฟนิ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 มีจำนวนผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นจากทั่วโลกกว่า 50,000 คนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในสหราชอาณาจักรผ่านทุนซีฟนิ่ง ในปีการศึกษา 2566/2567 นี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะมอบทุนการศึกษากว่า 1,500 ทุนทั่วโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของสหราชอาณาจักรในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อที่จะเป็นผู้นำของโลกในอนาคต

นาโอมิ เรย์เนอร์ หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา กระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่า

เนื่องด้วยโลกกำลังเผชิญปัญหาต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นกว่าในอดีต ซีฟนิ่งมุ่งสร้างชุมชนระหว่างประเทศให้ทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เราจึงนำเอาผู้มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลกเข้ามาร่วมกันและให้การสนับสนุนพวกเขาผ่านการศึกษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่ตั้งไว้

สหราชอาณาจักรภูมิใจที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และเราตระหนักว่าบรรยากาศการเรียนรู้ของเราก็ยังมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ และมุมมองที่แตกต่างในรั้วมหาวิทยาลัย นักเรียนทุนซีฟนิ่งมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนการศึกษาเหล่านี้ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในเครือข่ายศิษย์เก่าของซีฟนิ่งกว่า 50,000 คน

ทุนซีฟนิ่งแสดงถึงความเป็นเลิศของสหราชอาณาจักร เราพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกเข้าศึกษา เติบโต และก้าวหน้าไปด้วยกัน การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายซีฟนิ่งสร้างความภาคภูมิใจและส่งเสริมความรับผิดชอบ ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจจากความใฝ่ฝันและความมุ่งมั่นของชุมชนของชาวซีฟนิ่งมาโดยตลอดและเฝ้ารอที่จะได้เห็นผู้เข้าสมัครเข้ารับทุนการศึกษาซีฟนิ่งในปีนี้

มาร์ค กูดดิง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า

เรามองหาผู้มีความมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หากคุณอยากจะทำสิ่งที่ท้าทายที่สุดและหากคุณต้องการเป็นแรงผลักดันให้กับผู้อื่น ทุนซีฟนิ่งก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาซีฟนิ่งมีความหลากหลายอย่างยิ่ง ทุนนี้ไม่จำกัด อายุ สีผิว เพศสภาพ เพศวิถี ศาสนา และพื้นฐานทางวัฒนธรรม เราต้องการเห็นถึงพลัง ความใฝ่รู้ ความเห็นใจ เพื่อนมนุษย์ วิสัยทัศน์ในอนาคตที่ชัดเจน และความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ หากทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือตัวคุณ ทุนซีฟนิ่งรอต้อนรับคุณสู่เครือข่ายซีฟนิ่งกว่า 50,000 คนทั่วโลก

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าซีฟนิ่งที่เต็มไปด้วยผู้นำทางความคิดอันหลากหลาย ซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ที่คุณจะได้รับมาก่อนและพร้อมให้คำปรึกษา กำลังใจ รวมทั้งแนะนำเครือข่ายสังคมให้กับคุณได้ เมื่อจบการศึกษากลับสู่ประเทศไทย คุณจะพร้อมเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมและในอาชีพการงานอย่างจริงจังทันที

ยังมีอะไรดี ๆ อีกมากมายที่คุณจะได้รับจากการสมัครทุนซีฟนิ่ง ดังนั้นหากคุณคิดว่าตัวเองเหมาะกับทุนซีฟนิ่ง ขอให้รีบสมัครก่อนจะหมดเขตวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

ในปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับทุนซีฟนิ่งจากประเทศไทยจำนวน 21 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ติดตามเรื่องราวของผู้ได้รับทุนซีฟนิ่งในปีที่แล้วจำนวนมากได้ผ่านแฮชแท็ก #ChosenForChevening ทาง [ทวิตเตอร์](#) และอิน스타그램

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกสามารถดูได้ที่ [เว็บไซต์ของทุนซีฟนิ่ง](#)

ทุนซีฟนิ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยอาศัยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษและองค์กรร่วมสนับสนุนอื่นๆ ทุนซีฟนิ่งสนับสนุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 1 ปี ให้กับผู้ที่มีความเป็นผู้นำ ผู้ตัดสินใจ และผู้นำทางความคิดในอนาคต

ทุนซีฟนิ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2526 และได้พัฒนาจนเป็นทุนการศึกษาระดับโลก ผู้ที่ได้รับทุนซีฟนิ่งนั้นมาจากกว่า 160 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ในปีการศึกษา 2562/2563 (ยกเว้นสหรัฐและสหภาพยุโรป) มีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 1,800 ทุน ศิษย์เก่าทุนซีฟนิ่งมีอยู่กว่า 50,000 คนในประเทศต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าอันทรงอิทธิพลและมีเกียรติอย่างสูงในโลก

ชื่อ “ซีฟนิ่ง” มาจากชื่อคฤหาสน์ซีฟนิ่งเฮาส์ในเมืองเซเวโนคส์ เคนต์ ปัจจุบันเป็นทำเนียบร่วมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ

ทุนซีฟนิ่งเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไปและกลับจากสหราชอาณาจักร รวมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายแรกเข้าเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักร ผู้สมัครทุนซีฟนิ่งในประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีสัญชาติไทย (มีหนังสือเดินทางของประเทศไทย)
- มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นในสายงานและมีความตั้งใจจริงที่จะใช้ศักยภาพที่มีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม/ประเทศชาติ
- มีศักยภาพความเป็นผู้นำและสามารถแสดงตัวอย่างให้คณะกรรมการเห็นได้ว่าคุณมีประสบการณ์การเป็นผู้นำ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีผลการเรียนและทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับที่ผ่านมาตรฐานการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ผู้สมัครต้องการ
- ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน
- หลังจากสำเร็จการศึกษาจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยและพำนักอยู่เป็นเวลา 2 ปี

ทุนซีฟนิ่งไม่จำกัด อายุ สีมืด เพศสภาพ เพศวิถี ศาสนา และ พื้นฐานทางวัฒนธรรมของผู้สมัคร

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถศึกษาดูรายละเอียดได้ที่ [เว็บไซต์ของทุนซีฟนิ่ง](#) และติดตาม [เฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ](#) เพื่อรับทราบข่าวสารล่าสุดรวมถึงกำหนดการสัมมนาซีฟนิ่งประเทศไทย